

รายงานการใช้คู่มือการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม
สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ไมตรี นาคประสิทธิ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้คู่มือการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม
สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อผู้รายงาน : นายไมตรี นาคประสิทธิ์

ปีที่ทำการศึกษา : 2564

บทคัดย่อ

รายงานการใช้คู่มือการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 3) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต่อการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 แห่ง โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณภาพ 3) บทเรียนออนไลน์ e-Learning เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่มีคุณภาพ 4) ความพึงพอใจของบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต่อการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในระดับมาก 5) แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ (e – Learning) เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด 6) แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพของดิจิทัล แพลตฟอร์ม การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 1 ชุด 7) แบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพของคู่มือการนิเทศออนไลน์การประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 1 ชุด 8) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศออนไลน์การประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด ($\bar{x} = 4.80$)
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ (e – Learning) เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด ($\bar{x} = 4.81$)
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงห์ฉนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต่อการนิเทศออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x} = 4.71$, S.D = 0.48)